



ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 12 / 2567)

เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการสนับสนุนบุคลากร วทน. ที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
เพื่อทำการศึกษาหรือหาหัวข้อปัญหา (Pre-Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 4

ด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนินโครงการ Talent Mobility เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้าน วทน. (วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม) ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน และได้ประชาสัมพันธ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนบุคลากร วทน. ที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อทำการศึกษาหรือหาหัวข้อปัญหา (Pre-Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 4 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการสำหรับยื่นข้อเสนอโครงการ Talent Mobility นั้น

บัดนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโครงการสนับสนุนบุคลากร วทน. ที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อทำการศึกษาหรือหาหัวข้อปัญหา (Pre-Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 4 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกฯ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(นายอภิรัชย์ วงษ์ศรีวรพล)

รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารแนบท้ายประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ฉบับที่ 12 / 2567) ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

รายชื่อโครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร วทน. ที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
เพื่อทำการศึกษาหรือหาหัวข้อปัญหา (Pre-Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 4
ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ/หัวหน้าโครงการ	สถาบันต้นสังกัด
1	ชื่อโครงการ : การประเมิน วินิจฉัยเพื่อประเมินคุณค่าทาง โภชนาการและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ขนมปังข้าวทับทิม ชุมแพ หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ณัฐวงศ์ เฟื่องไพบุลย์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2	ชื่อโครงการ : การปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์แป้งขนม กุยช่าย (สูตรแป้งนี้) ด้วยสารไฮโดรคอลลอยด์ร่วมกับแป้งตัดแปร สภาพ หัวหน้าโครงการ : อาจารย์พีระพงษ์ วงษ์ทหาร	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3	ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรแบบผง ด้วยวิธีการทำแห้งแบบโพรแมต หัวหน้าโครงการ: อาจารย์เกียรติพงษ์ เจริญจิตต์	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

หมายเหตุ : โครงการที่ผ่านการคัดเลือกดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการดำเนินงาน มายังศูนย์อำนวยความสะดวก
Talent Mobility ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีเมล : indus1@kkusp.com